

อนันตรา ภูเก็ต ลายัน จัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่

ธรรมชาติ



อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว จัดกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลคืนถิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และแขกผู้เข้าพัก ปล่อยเต่าจำนวน 40 ตัว คืนสู่ท้องทะเลหาดลายัน ในบริเวณรีสอร์ท เพื่อให้เต่าเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไป

โครงการ ปล่อยเต่าทะเลคืนถิ่น เป็นกิจกรรมประจำปีที่ อนันตรา ภูเก็ต ลายัน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ พร้อมเป็นโอกาสในการระดมทุนบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือ และอนุรักษ์เต่าทะเลต่อไป โดยระหว่างกิจกรรมในปีนี้ ทางรีสอร์ท ได้ร่วมกับนักท่องเที่ยวผู้สนใจ และตัวแทนจากหลายภาคส่วน ได้แก่ มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ กองทัพเรือภาคที่ 3 และ นักอนุรักษ์ ปล่อยเต่าลงสู่ทะเลกว่า 40 ตัว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงเวลาที่จะช่วยปกป้องไข่เต่าจากอันตรายทั้งโดยทางธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับลูกเต่า จึงได้มีการเก็บไข่ที่เต่ามาวางไว้ส่งให้กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นผู้เพาะเลี้ยง เต่าที่มีสุขภาพดีอายุประมาณ 12 - 15 เดือน จะได้รับการติดเครื่องหมายเพื่อติดตามผล ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไป ซึ่งผู้ที่ร่วมปล่อยเต่ายังได้สมทบเงินบริจาคจำนวน 3,500 บาท ต่อการปล่อยเต่า 1 ตัว โดยรายได้ทั้งหมดได้นำไปสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการช่วยเหลือเต่าทะเลต่อไป

ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2514 อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แนวปะการัง รวมถึงระบบนิเวศ โดยรอบหมู่เกาะภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเลอันเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ได้ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนช่วยเหลือและรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนับเป็นที่อาศัยของแต่หลากหลายชนิด ทั้งเต่าตนุ เต่ามะเฟือง เต่ากระ และเต่าหญ้า ซึ่งได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์

นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน อาทิ โรงเรียนในพื้นที่ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึง หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายโครงการ โดยมีกิจกรรม อาทิ กิจกรรมการทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง โครงการรีไซเคิล ปลูกต้นไม้ รวมถึง โครงการช่วยเหลือและคืนเต่าทะเลสู่ธรรมชาติ

เกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน” ปัจจุบันสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสาขาชีววิทยาทางทะเล ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2511 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพันวา ถ.อ่าวมะขาม-แหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีพื้นที่ประมาณ 52ไร่ โดยศูนย์วิจัยฯ มีหน้าที่สำรวจ วิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประเมินสภาวะทรัพยากรและผลผลิตของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวิจัยเพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์วิจัยและติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรสัตว์และพืชทะเล เพื่อการเรียนรู้ วิจัยและอ้างอิง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทะเลไทยและพื้นที่ชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประสาน งานด้านการศึกษาวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อนันตรา ภูเก็ต ลายัน รีสอร์ท แอนด์ สปา

168 หมู่ 6 ลายนบีช ซอย 4 เชิงทะเล ถกลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์: +66 (0) 76 317 200 อีเมล: phuketlayan@anantara.com

เว็บไซต์: phuket-layan.anantara.com